

Theo chuyên gia bầu cử hàng đầu nước Anh, mặc dù dân kiến nghị yêu cầu tổ chức lại cuộc trưng công dân ý đã thu hút hơn 2,6 triệu người ký tên, nhưng gần như chắc chắn sẽ không thể có một cuộc bầu cử trưng công dân ý lần hai.

Giáo sư John Curtice, nhà khoa học chính trị tại trường ĐH Strathclyde, nhận định, dân kiến nghị này sẽ không thể tạo ra một sự đảo chiều chính trị nào trong tương lai hay khiến chính phủ tổ chức một cuộc trưng công dân ý khác.

Ông Curtice cho rằng: “Có bao nhiêu người bỏ phiếu cho Anh rời khỏi EU? Hơn 17 triệu người. Như vậy, một hay hai triệu người là con số quá nhỏ để so sánh”.



Dân kiến nghị tổ chức bầu cử lại đã ảnh hưởng đến dân Anh sẽ không thay đổi được tình hình? Nguồn: Reuters

Dân kiến nghị hiện đã nhận được 2,6 triệu chữ ký, kêu gọi Quốc hội Anh “đốt ra quy định nhốt người bỏ phiếu rời đi hay ít hơn 60% và trình sự người đi bầu ít hơn 75% thì cần phải tổ chức lại một cuộc trưng công dân ý khác”. Cuộc bầu cử trưng công dân ý hôm 23/6 đã thu hút hơn 17,4 triệu cử tri đi bỏ phiếu cho Anh rời Liên minh châu Âu, so với 16,1 triệu người phản đối, với trình sự người

đi bớ u chỉ m 72,2%.

Đờn kiờn nghờ đờ c đờng tờ i trên trang web cớ a Quờ c hờ i Anh gờn nhờ ngay lờ p tờ c sau khi có kờ t quờ cuờ c trờng cớ u dân ý hôm 24/6. Nờ u các đờn kiờn nghờ nhờn đờ c hờn 100.000 chờ ký thì Quờ c hờ i Anh phờ i xem xét các lá đờn này.

“Viờ c mờ i ngờ i bây giờ mờ i ký đờn kiờn nghờ thì cũng chờ ng ích gì, hờ nên làm tờ trờ c đờ. Kờ cờ sau đó thì nhờ ng đờn kiờn nghờ kiờ u này cũng không có nhiờ u tác đờ ng. Nờ u nó vờ t hờn 100.000 chờ ký đờ đờ c đờ a ra tranh luờn tờ i Quờ c hờ i, thì đờ u đó cũng chờ có nghĩa là nhờ ng thành viên nghờ viờn sờ cho rờ ng “thờ t xờ u hờ”, “đờ là mờ t đờ u tờ hờ i”. Và mờ i chuyờn sờ kờ t thúc đờ”, chuyên gia Curtice cho hay.

Cuờ c trờng cớ u dân ý Brexit đờ chia rờ nờ c Anh thành hai luờ ng ý kiờn trái chiờ u gờn tờ ng đờ ng nhau. Sờ viờ c này cũng tờ o ra mờ t đờn kiờn nghờ khác, đờ là kờu gờ i Thờ trờ ng London Sadiq Khan hờy tuyên bờ thành phờ này đờ c lờ p khờ i Vờ ng quờ c Anh và gia nhờ p EU do phờn lờn ngờ i dân London đờ u bờ phiờ u đờ i.

Nờ i dung đờ c thờ c hờn qua tham khờ o nguờn tin đờ Sputnik, hờng thông đờn mờ i cớ a Nga khai trờ ng ngày 10/11/2014, có quy mô toàn cớ u đờ cờ nh tranh trên thờ trờ ng truyờn thông thờ giờ i. Sputnik thay thờ các đờ ch vờ truyờn thông thờ ng nờ c ngoài cớ a hờng thông đờn RIA Novosti và đời phát thanh Tờ ng nói nờ c Nga.

Theo Tuờ Minh (Infonet/lờ c đờ ch).